



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1

เกือบ 100 วันแล้ว!

**ไทยไม่เคยเชื่อ
โลกป่วยโควิด
ยกทีละสัปดาห์**

อีกไม่กี่อึดใจไทยจะทำสถิติ
ไร้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ
ต่อเนื่องครบ 100 วัน โดยล่าสุด
ผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ ★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 14)

เกือบ 100 วัน ☆ ต่อจากหน้า 1
 ทั้งคนมาจากต่างประเทศและการติดเชื้อภายในประเทศ รักษาหายกลับบ้านได้อีก 10 คน ด้านกระทรวงการต่างประเทศพร้อมเปิดรับนักศึกษาเอไอทีกว่า 40 ประเทศเข้าไทย หลัง สธ.อนุมัติหอพักในสถานับฯ เป็นสถานกักตัว เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ แต่ที่นำห่วงต่างตัวยังลักลอบเข้าไทยไม่หยุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ที่กลับมาระบาดรอบใหม่ ส่วนอินเดียทุบสถิติติดเชื้อวันเดียวสูงสุดในโลกกว่า 7.8 หมื่นคน ส่งให้ยอดติดเชื้อไวรัสสมรณะทั่วโลกพุ่งทะลุเกิน 25.17 ล้านคน

ไทยยังรักษาสถิติไร้ผู้ติดเชื้อภายในประเทศใกล้ครบ 100 วัน ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง หรือโควิด-19 โดยล่าสุดวันที่ 30 ส.ค. ไม่พบผู้ติดเชื้อทั้งจากคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และติดเชื้อภายในประเทศ

★ ไทยยอมรับผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์

กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ว่าวันนี้ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต ทำให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 3, 411 ราย ใน 68 จังหวัด ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่ 97 และไม่มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศในสถานกักตัว เสียชีวิตอยู่ที่ 58 คน รักษาหายป่วยแล้ว 3,252 คน คิดเป็นร้อยละ 95.34 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10 คน รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 101 คน เป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศทั้งหมด

★ หลายชาติอาเขียนกลับยิ่งอ่วม

สำหรับสถานการณ์ในอาเซียน อินโดนีเซีย สถานการณ์แย่งจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติสูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่สาม ล่าสุดที่ 3,808 คน ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 189,195 คน นักระบาดวิทยาชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ติดเชื้อเกิดจากวันหยุดยาวของอินโดนีเซียได้แก่ วันประกาศอิสรภาพ ในวันที่ 17 ส.ค. และวันที่ใหม่อิสลามในวันที่ 20 ส.ค. เมียนมา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งทะลุ 90 คน ทำให้ยอดสะสมขณะนี้ผู้ที่ 749 คนแล้ว รัฐบาลได้ขยายระยะเวลามาตรการการป้องกันโรคต่อไปอีกตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. ถึง 30 ก.ย. เวียดนาม มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 32 คน อัตราตายขยับขึ้นเป็นร้อยละ 3.08

★ รับ นส.เอไอทีกว่า 40 ชาติเข้าไทย

ด้าน นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสถานที่กักกันเชื้อโรคในรูปแบบเฉพาะองค์กร หรือ OQ ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ล่าสุดได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขให้เปิดใช้งาน OQ สำหรับนักศึกษาต่างชาติของ AIT กว่า 40 ประเทศที่ทยอยเดินทางกลับมาศึกษาต่อในภาคการศึกษาใหม่ ที่เปิดเรียนแล้วในเดือน ส.ค. นี้ โดยนักศึกษาเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทยได้ ตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) รวมถึงผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทยรับรอง

★ ใช้หอพัก นส.เป็นสถานกักตัว

นายเชิดเกียรติกล่าวอีกว่า สถาบัน AIT ได้ปรับใช้อาคารหอพักนักศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสถาบันฯ จัดตั้งเป็น OQ มีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ ประจำอยู่ 24 ชั่วโมงเพื่อดูแลจัดการในด้านต่างๆ ทั้งติดตามอาการ และทำตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวด สถาบัน AIT จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ OQ เองทั้งหมด การจัดตั้ง OQ ดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ากักกันเชื้อโรคหลังเดินทางไทย ของนักศึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่รับทุน ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่จะพิจารณาตรวจตราและออกหนังสือรับรองข้าราชการให้นักศึกษาต่างชาติเหล่านี้เดินทางเข้าประเทศไทย และเมื่อมาถึงแล้ว นักศึกษาต่างชาติทุกคนจะต้องเข้ารับการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ก่อนเดินทางเข้ากักกันเชื้อโรคใน OQ เป็นเวลา 14 วันต่อไป

★ แรงงานเถื่อนทะลักรายวัน

ส่วนการสกัดแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองยังคงมีต่อเนื่องโดย พ.อ.ชาติร์ สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 สังกัดที่ ร.อ.กิตติเดช กั้นคล้าย ผบ.ร้อย ม.8 ฉก.ม.2 จัดกำลังออกตรวจเฝ้าระวังทำข้ามช่องทางธรรมชาติตลอดริมแม่น้ำสายเพื่อสกัดกั้นการลักลอบข้ามพรมแดนของแรงงานเมียนมา เมื่อลาดตระเวนไปถึงบริเวณทำข้ามป่าลึก บ้านสันทรายใหม่ หมู่ 11 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบนายทุนแสนหวีอายุ 58 ปี นางเทียน อายุ 54 ปี ชาวเมียนมา ลักลอบข้ามแม่น้ำสายมาขึ้นฝั่งไทย ตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย สอบสวนทั้งคู่ให้การว่า เดินทางมาจาก จ.ท่าซี้เหล็ก มีนายหน้าพาข้ามแม่น้ำสายเสียค่าใช้จ่ายคนละ 3 พันบาท เพื่อไปหาลูกสาวและทำงานที่สวนลำไย จ.เชียงใหม่ คมตัวเข้าสู่การคัดกรองและดำเนินคดีต่อไป

★ เมียนมาปิดทำข้ามสินค้าชายแดน

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ในเมียนมาที่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จ.เมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ทำให้ทางการเมียนมาสั่งปิดช่องทางข้ามธรรมชาติกว่า 20 แห่งตลอดแนวชายแดน หันขนถ่ายสินค้าทุกชนิดยกเว้นวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นเท่านั้น ส่งผลให้รถขนส่งสินค้ากว่า 1 พันคันพากันไปข้ามแดนที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ทำให้การจราจรติดขัดเพราะต้องรอทำพิธีการทางศุลกากร คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ต้องเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 31 ส.ค. นี้ เพื่อวางแผนแนวทางการป้องกันการระบาดและวางมาตรการเฝ้าระวังการขนส่งสินค้าข้ามแดน

★ พ่อค้าเขมรแห่นสินค้ากลับ

ด้านชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพรธิ์ ผกก.สภ.คลองจิก จ.สระแก้ว ร่วมกับ พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.ตม.จ.สระแก้ว ร.ต.ธิติภูมิ อนุช.ร้อย ทพ.1201 ได้สนธิกำลังตรวจสอบยานพาหนะกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อมาดูแลทรัพย์สินและสินค้าของตนเอง ภายหลังมีการห้ามค้าขนานกว่า 4 เดือน พบว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาทยอยขนสินค้าและทรัพย์สินกลับเป็นจำนวนมาก ทั้งหมดระบุว่ายังไม่มีความหวังว่าทางการไทยจะเปิดด่านพรมแดนอรัญประเทศ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงตัดสินใจนำสินค้าไปขายเลหลังในตลาดปอยเปต เพื่อนำเงินมาประชีวิตรอดต่อไป

★ “สุชาติ” วิจารณ์งาน 1 ล้านตำแหน่ง

วันเดียวกัน ที่โรงแรมดุสิตธานี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าว



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 14)

ในงานสัมมนาการส่งเสริมความร่วมมือตามภารกิจขององค์กรระหว่างคณะกรรมการการแรงงานกับกระทรวงแรงงาน ว่า ในช่วงวิกฤติโควิด-19 มีผู้ประกันตนขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงาน 983,367 คนเป็นเงินกว่า 4,982 ล้านบาท จึงต้องเร่งส่งเสริมให้มีการจ้างงาน โดยจะจัดงานไทยแลนด์ จ๊อบ เอ็กซ์โป 2020 ในเดือน ก.ย. นี้ มีตำแหน่งงาน 1 ล้านตำแหน่ง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจของทุกกระทรวง มารวมกันเพื่อจับคู่ระหว่างงานกับคน โดยมีแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ.com เป็นแหล่งรวบรวมตำแหน่งงาน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และการจ้างงานคนว่างงานในภาวะวิกฤติ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคมและต้องไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายใน 1 ปี มีการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้นายจ้างและผู้ประกันตน จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 ของค่าจ้าง ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-พ.ย.2563 รวมเป็นเงินกว่า 23,000 ล้านบาท เชื่อว่าจะช่วยรักษาระดับการจ้างงานและเพิ่มกำลังซื้อของตลาดในประเทศ โดยมีศูนย์อำนวยความสะดวกแรงงานแห่งชาติ (ศอร.) เป็นศูนย์กลางในการกำกับติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อความต้องการความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบ

★ **ทั่วโลกป่วยทะลุ 25 ล้านคน**
สำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 30 ส.ค. ว่า ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นรายวันอีก 269,519 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมทะยานไป 25.17 ล้านคน เสียชีวิตเพิ่มอีก 5,404 คน รวมเสียชีวิตกว่า 846,000 ราย ขณะที่ผู้รักษาหายกว่า 17.5 ล้านราย โดยสหรัฐยังคงรั้งเป็นอันดับ 1 ของโลก ที่มีผู้ติดเชื้อรวมสูงสุดคือกว่า 6.1 ล้านราย และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 44,000 ราย ตามด้วยบราซิล พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 33,000 ราย รวมติดเชื้อสะสมกว่า 3.8 ล้านราย

★ **อินเดียทุบสถิติติดเชื้อรายวัน**
ขณะที่ประเทศอินเดีย กระทรวงสาธารณสุขเผยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำสถิติวันเดียวสูงสุดถึง 78,761 คน ทำให้ยอดสะสมขึ้นไปอยู่ที่กว่า 3.5 ล้านคน เสียชีวิตอีก 948 คน รวมสะสม 63,657 คน ยังรั้งอันดับ 3 ของโลก และเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อรายวันมากที่สุดในโลก เพราะมีผู้ติดเชื้อกว่า 75,000 ราย เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งจากเดิมการ

★ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 15)

เกือบ 100 วัน ☆ ต่อจากหน้า 14
 ระบาดจะหนักตามหัวเมืองใหญ่ เช่น นครมูมไบกับกรุงนิวเดลี แต่ปัจจุบันเริ่มระบาดไปตามเมืองเล็กๆ และย่านชานเมือง แต่รัฐบาลยังยืนยันจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเปิดให้บริการรถไฟใต้ดินเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย.นี้ ด้านกระทรวงมหาดไทยอินเดียเผยว่า อนุญาตให้มีการชุมนุมเกิน 100 คน โดยใส่หน้ากาก จัดงานอีเวนต์ ประเพณีวัฒนธรรม สิ่งบันเทิง กีฬาและการเมืองก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.ยกเว้นโรงเรียนและสถานการศึกษาซึ่งปิดการเรียนการสอนไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ย.นี้

★ ครั้งปีบราซิลดับเกินแสนศพ
 ส่วนกระทรวงสาธารณสุขบราซิลเผยว่าเพียง 6 เดือนนับแต่มีการยืนยันผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศเมื่อวันที่ 26 ก.พ.เป็นนักธุรกิจไนนครเขาเปาโลที่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลี และมีผู้เสียชีวิตรายแรกเมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้บราซิล ที่มีประชากร 212 ล้านคน มีผู้ติดเชื้อรวมแล้วกว่า 3.8 ล้านราย เสียชีวิตสะสม 120,262 ราย มากเป็นอันดับ 2 ของโลก ก็ยังมองไม่เห็นสัญญาณว่าวิกฤติในครั้งนี้จะคลี่คลายลงเมื่อใด

★ เมียนมาคาดเชื้อแพร่จากตลาด
 ด้านกระทรวงสุขภาพและกีฬาของเมียนมา รายงานวันเดียวกัน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย แบ่งเป็น 10 ราย ติดภายในประเทศ ส่วนอีก 6 ราย ติดจากเดินทางกลับเข้าประเทศ โดย 12 ราย พบที่นครย่างกุ้ง อีก 3 ราย ที่เขตตะนาวศรี และอีก 1 ราย ที่รัฐยะไข่ ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 749 ราย ทางกระทรวงจึงขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับเข้ารัฐยะไข่ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.ต้องไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ มิเช่นนั้นจะถูกตั้งข้อหาตามกฎหมายบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข

เชื่อว่า ตลาดในเมืองชิตตะเว ของรัฐยะไข่อาจเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดในประเทศ

★ โสมห้ามกินข้าวนอกบ้าน
 สำหรับเกาหลีใต้ ที่การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ยังน่าห่วง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคเกาหลีใต้ (KCDC) เผยว่า พบผู้ติดเชื้อเป็นตัวเลข 8 หลักติดต่อกัน 17 วันแล้ว หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 299 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 19,699 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 คน รวมเป็น 328 คน ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มห้ามนั่งทานอาหารในร้าน ผับ บาร์ และร้านเบเกอรี่ ในย่านชุมชนหนาแน่นกรุงโซล ตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น. ส่วนร้านอาหารในบางพื้นที่ที่เป็นจุดแพร่ระบาดหนัก ทางกาอนุญาตให้เฉพาะซื้อกลับบ้านหรือจัดส่งได้จนถึงเที่ยงคืน ส่วนโบสถ์ ไนต์คลับ ศูนย์กีฬาในร่มและโรงเรียนส่วนใหญ่ ยังห้ามเปิด



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้าที 5

สุขภาพแห่งชาติ” หรือ “สปสช.” ระดับประเทศ ประจำปี 63 เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่เห็นทั่วไป “กองทุนบัตรทอง” รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ฉนวนอรัณมอล ลึกถึงเป็นอย่างดี

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานคณะกรรมการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น บอกรว่า ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ได้มีการพัฒนาการประจําในรูปแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรับฟังและร่วมให้ความคิดเห็นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นต่อไป

ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นอนุกรรมการฯ จะรวบรวมข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะมอบหมายให้อนุกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการ โดย สปสช.จะติดตามและประเมินผลว่างานต่างๆก้าวหน้าไปเพียงใด และนำกลับมาเสนอต่อประชาชน

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เสริมว่า ข้อเสนอต่างๆในนี้มีมีความชัดเจน ซึ่งในประเด็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานโดยตรงนั้นสามารถดำเนินการได้ทันทีและหลายข้อเสนอเป็นทิศทางเดียวกันที่มีในนโยบายยุทธศาสตร์ไว้ไว้ เช่น การเร่งรัดให้เกิดศูนย์ประสานงานต่างๆในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่น จัดเจนกรณีบริหารจัดการเร่งด่วนป้องกันและแพร่ระบาดของโควิด-19

ประเด็นนำติดตาม...ทิศทางของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ที่ออกกระจ่ายอำนาจให้พื้นที่ต่างๆ สามารถบริหารจัดการร่วมกันหาข้อสรุปว่าสิ่งต่างๆไปหาวิธีว่าใดใดที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่างๆ

ออกแบบไว้ให้ท้องถิ่นเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็ง และเป็นฐานหลักในอนาคต

ในส่วนข้อเสนอของสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ พบว่ามีข้อเสนอที่ดีในหลายเรื่อง เช่น การขยายโปรแกรม โรคของสิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ที่เพิ่มขึ้น...การให้มีหน่วยร่วมบริการในระบบการดูแลระยะยาว (LTC) โดยเฉพาะในวัด...รวมถึงการพัฒนาระบบส่งต่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานและผู้ให้บริการจะหารือกันเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

“ตลอด 18 ปีที่ผ่านมาจากกรม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์เพิ่มความเข้มแข็งของระบบที่เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี...

เป็นการพัฒนาที่ไม่หยุด เช่นเดียวกับข้อเสนอหลายเรื่องที่ได้รับในวันนี้ จะถูกนำไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ นโยบายและกฎหมายต่อไป” นพ.ศักดิ์ชัย ว่า

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ย้ำว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย ได้ดำเนินการ

ดูแลประชาชนผู้มีสิทธิกว่า 48 ล้านคน ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมาตลอดมากกว่า 18 ปี จนได้รับการยอมรับจากนานาชาติที่ยกย่องให้เป็นต้นแบบของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นอกจาก “นโยบายรัฐบาล” ที่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งคือ “การมีส่วนร่วม” ที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตามมาตรา 18 (1) ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

“สุขภาพที่ดี” ของ “ประชาชน” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศของเรา
ท.อรอพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. บอกอีกว่า
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดูแลคนในประเทศกว่า 48 ล้านคนเป็นระบบที่ใหญ่มาก ฉะนั้นการ “พัฒนา” จะต้องอาศัยการ “รับฟัง” จากทุกฝ่ายและนำไปดำเนินการ



กองทุนบัตรทอง เสริมแกร่งสู่โรค

เป็นหนึ่งในภาคีสำคัญในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และบริการสาธารณสุขที่ยั่งยืนทั้งในเชิงคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ

จากการจัดรับฟังความคิดเห็นมาอย่างต่อเนื่อง ได้เกิดข้อเสนอที่นำมาสู่การปรับปรุง พัฒนาระบบในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น...การเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ ค่ารักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงการเข้าถึงยาบัญชี ๑ (2) รายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะที่มีราคาแพง

“สุขภาพที่ดี” ของ “ประชาชน” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศของเรา

ท.อรอพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. บอกอีกว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดูแลคนในประเทศกว่า 48 ล้านคนเป็นระบบที่ใหญ่มาก

ฉะนั้น การ “พัฒนา” จะต้องอาศัยการ “รับฟัง” จากทุกฝ่าย และนำไปดำเนินการ ซึ่งตลอด 18 ปีที่ผ่านมาจากการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ได้ถูกนำไปพัฒนาและจัดตั้งได้อย่างเป็นรูปธรรมหลายประการ เช่น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าตัดตาต่อกระจกตาชั้นในหรือ เอชไอวี การอ้างใจ

นี่...เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ซึ่งมีการพัฒนาเว็บไซต์ <https://hearing.nhso.go.th/> ที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา โดยโปรแกรมจะจัดหมวดหมู่ความเห็นเพื่อนำไปเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกันยังสามารถติดตามความก้าวหน้าของข้อเสนอต่างๆว่าได้ถูกพัฒนาไปเพียงใด นับเป็นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในปีที่สำหรับข้อเสนอที่ได้รับจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ในครั้งใหม่ เช่น การให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ชุดขยายการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อศอก สนับสนุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการจำลองการใช้ชีวิตประจำวันอย่างอิสระ (Independent Living Room) ในกลุ่มผู้ป่วยบริเวณพื้นที่ปฐมภูมิการพยาบาล

รวมถึงการให้สิทธิในการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแก่ที่ยั่งยืนในทุกละการพยาบาล

ขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอให้ขยายสิทธิประโยชน์ยานอกบัญชีในกรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ, พัฒนาระบบการส่งต่อที่มีความสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุมกลุ่มประชาชนและการให้บริการ

เพิ่มบริการฉุกเฉินที่มีความครอบคลุมมากขึ้น ไม่เฉพาะกรณีเจ็บป่วยเท่านั้น, ขยายการรับบริการให้สามารถเข้าโรงพยาบาลอื่นได้โดยไม่ต้องมีหนังสือส่งตัว ตลอดจนการให้ สปสช.ทำหน้าที่ผลักดันการบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพทุกระดับให้เป็นระบบเดียวลดความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาล

ในส่วนข้อเสนอประเด็นของ “พระสงฆ์” ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้แก่พระสงฆ์ที่เข้าไม่ถึงสิทธิรักษา, เพิ่มช่องทางพิเศษให้แก่พระสงฆ์ในทุกโรงพยาบาล, ขยายบริการการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเข้าไปถึงในวัด, พัฒนาศักยภาพของวัดให้สามารถรองรับการดูแลพระที่ป่วยระยะสุดท้ายได้, การสนับสนุนการทำงานระหว่างศูนย์ประสานงานวิถีพุทธ เชื่อมโยงกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอในการให้รวมกองทุนย่อยต่างๆซึ่งในบางกองทุนอาจมีการบริหารจัดการ และกลุ่มเป้าหมายที่ทับซ้อนกัน...อบรมคณะกรรมการกองทุนต่างๆให้มีความบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ...สนับสนุนภาคประชาชนเข้าถึงแหล่งงบประมาณได้มากขึ้น...มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด ติดตามการทำงานของตำบลให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเสนอเพิ่มค่าเงินการโครงการวิจัยอีกด้าน...โมเดล ๑ ระบบ “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “บัตรทอง” ...

“ประเทศไทย” ในฐานะประเทศกำลังพัฒนา การให้สิทธิรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนกว่า 48 ล้านคน ต้องเดินทางต่อไปให้ดีขึ้น...และดีขึ้นแล้วให้ดีกว่าแล้วสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะการวางระบบที่ดี ไม่ใช่เพราะโชคช่วยหรือปาฏิหาริย์.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้า 11

พม่าระงับยอดติดโควิดพุ่งไม่หยุด

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า ในประเทศไทยล่าสุดไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ขณะที่ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,411 ราย ผู้ที่หายป่วยแล้ว 3,252 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อรวม 25,163,150 ราย อาการรุนแรง 61,370 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้ว 17,506,054 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 846,734 ราย

ส่วนบรรยากาศตามจังหวัดชายแดนทั่วประเทศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำลังทหารหน่วยต่าง ๆ ได้วางแผนเฝ้าระวังเข้มตามแนวชายแดน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีรอยต่อกับเมียนมา หลังปรากฏข่าววิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบที่ 2 อย่างรุนแรงที่รัฐยะไข่ ผิงเมียนมา เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง ชุมพร กาญจนบุรี และ ราชบุรี

ที่ จ.นครนายก นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวระหว่างเป็นประธานการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “นโยบายการบริหารแรงงานและภารกิจของกระทรวงแรงงานในภาวะวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงาน” ตอนหนึ่งว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนที่ต้องทำให้สำเร็จภายในปี 2563 นี้ คือการจัดงาน Thailand Job Expo 2020 ที่จะจัดขึ้นในเดือน ก.ย. มีตำแหน่งงาน 1 ล้านตำแหน่ง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ของทุกกระทรวงมาร่วมกัน โดยมีแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ.com เป็นแหล่งรวบรวมตำแหน่งงานว่างงานเหล่านี้

วันเดียวกัน ทำเนียบรัฐบาลเมียนมา เผยแพร่แถลงการณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (28 ส.ค.) ว่า นางออง ซาน ซูจี มন্ত্রীแห่งรัฐ และรมว.กระทรวงการต่างประเทศเมียนมา อนุมัติการจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ (ราว 23.19 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือรัฐยะไข่ ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์อย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. เนื่องจากเป็นพื้นที่วิกฤติที่สุดของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาออกแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ภายในประเทศ ว่าผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 733 คน รักษาหายแล้ว 351 คน และเสียชีวิตอย่างน้อย 6 คน ทั้งนี้ มียืนยันผู้ป่วยใหม่ 77 คนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1

**ทั่วโลกป่วย 25 ล.
ดับเช่นโควิด 8.4 แสนศพ**

**อินเดียทบทวนสถิติติดเชื้อ
วันเดียวพุ่ง 7.8 หมื่นคน
เกาหลีใต้-ออสเตรเลีย
ไทยคุมเข้มแรงงานตปท.**

โควิด-19 ทั่วโลกยังวิกฤติ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มทะลุ 25 ล้านราย เสียชีวิต 8.4 แสนศพ หลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเป็นตัวเลขสามหลักอีกครั้ง โดยเฉพาะในรัฐวิกตอเรียที่ต้องเลื่อนแผนคลายล็อกออกไปไม่มีกำหนด ส่วนอินเดียทำสถิติใหม่อีกครั้ง เมื่อจำนวนคนป่วยในรอบ 24 ชั่วโมง พุ่ง

▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

7.8 หมื่นราย ขณะที่ไทยคิดเชื้อรายวันเป็นศูนย์ ยอดสะสมอยู่ที่ 3,411 ราย รักษาหายรวม 3,252 คน ขณะที่จังหวัดมีพรหมแดนติดเมียนมาคุมเข้มแรงงานต่างด้าว สกักคัดกรองเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ สธ.จับตาดูเมียนมา ติดโควิดเพิ่มแบบก้าวกระโดด ย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ชะลอนำเข้าแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะ

เมียนมา หัวหน้าพาเชื้อเข้าประเทศ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาด จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันว่า วันนี้ไทยไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,411 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย และอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ (State Quarantine) จำนวน 474 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,252 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล(รพ.) 101 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,411 ราย รักษาตัวในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรี 1,839 ราย แบ่งเป็น ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 821 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย

จับตาดูเมียนมาป่วยก้าวกระโดด

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้มีรายงานการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในอินเดีย และลามเข้าสู่บังกลาเทศ และเมียนมา ส่งผลให้เมียนมา มีการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่แบบก้าวกระโดด สำหรับประเทศไทย ซึ่งมีหลายจังหวัดมีพรมแดนติดกับเมียนมา หน่วยงานด้านความมั่นคงและสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาได้ เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันไวรัสโควิด-19 ในผู้ที่เดินทาง และแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย

เตือนชะลอนำเข้าแรงงานต่างด้าว

นพ.โสภณกล่าวต่อว่า สธ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ให้ชะลอนำแรงงานจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้ามาทำงาน ขณะนี้ และไม่สนับสนุนการจ้างงานแรงงานผิดกฎหมาย เนื่องจากกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะนำเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ประเทศไทย นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยสอดส่องดูแล หากพบคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชน หากสงสัยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกัน แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ในชุมชน

สำหรับประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงการระบาด เกรงครี๊ด มาตรการสาธารณสุขในการป้องกันตัวเอง ที่สำคัญคือ ต้องสวมหน้ากากอนามัย/ ส้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ที่ใช้บริการในแพลตฟอร์มไทยชนะ เพราะหากพบผู้ติดเชื้อจะง่ายต่อการติดตาม ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรค

นพ.โสภณกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมามาไทยเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมไวรัสโควิด-19 ได้ดี ทั้งในประเทศและเฝ้าระวังป้องกันในผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกช่องทาง รวมถึงความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ และที่สำคัญความร่วมมือของคนไทยทุกคนที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค จนควบคุมการระบาดได้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

จับรายวัน 2 เมียนมาลอบเข้าไทย

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดูแลสกัดการเดินทางเข้าประเทศของคนต่างประเทศ และแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มงวด โดย พ.อ.ชาติร์ สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 สั่งการให้ ร.อ.กิตติเดช กั้นคล้าย ผบ.ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 จัดกำลังออกลาดตระเวนตรวจทำข้ามในพื้นที่รับผิดชอบ ลาดตระเวนช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำสาย จนถึงท่าข้ามป่าสัก บ้านสันทรายใหม่ หมู่ 11 ด.แม่สาย อ.แม่สาย จว.ชร.ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย 2 คน ทราบชื่อนายทูน แสนทวี อายุ 53 ปี สัญชาติเมียนมา และนางเหียน อายุ 54 ปี สัญชาติเมียนมา ที่ลักลอบข้ามแม่น้ำสาย บริเวณท่าข้ามป่าสัก เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งสองรับสารภาพว่า เดินทางมาจากเมืองลาเซียว ของเมียนมา มา จ.ท่าลี่เหล็ก เพื่อข้ามแม่น้ำสายไปหาบุตรสาว และไปทำงานที่สวนลำไยในจ.เชียงใหม่ โดยเสียค่าใช้จ่ายให้บุคคลที่ช่วยข้ามแม่น้ำสาย ผังเมียนมาคนละ 3,000 บาท แต่มาถูกทางเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมตัวไว้ได้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

ตรวจเข้มเขมรวันข้ามีเยนมา

ส่วนที่จุดตรวจคัดกรองยานพาหนะเข้าไทยด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พ.ต.อ.ฐนพงษ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว ร่วมกับ พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.ตม.จว.สระแก้ว และร.ต.ธิติวุฒ ยีนุช ผบ.ร้อยทพ.1201 (ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1201) นำเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจคัดกรองยานพาหนะกัมพูชาและชาวกัมพูชาที่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางเข้ามาที่ตลาดโรงเกลือ ตลาดการค้าชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อขนส่งสินค้าตามความจำเป็น ไม่เกินวันละ 50 คัน และชาวกัมพูชาประจำรถไม่เกินคันละ 2 คน ตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ระบาด ของคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดสระแก้วเพื่อป้องกันสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19

และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา โดยมีเจ้าหน้าที่ตม.จว.สระแก้ว ตรวจเอกสารเดินทางอย่างเข้มงวด และมีจนท.ตร.สภ.คลองลึก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร้อย ทพ.1201 ติดตามตลอดเส้นทางที่รถยนต์กัมพูชาเข้ามาในตลาดโรงเกลือ จนกลับออกไปเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีออกนอกเส้นทางที่จำกัด

สระแก้วเฝ้าระวังช่องธรรมชาติ

นอกจากนี้ พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยา เกียรติชิต ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 (ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) และ พ.ต.อ.ฐนพงษ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.คลองลึก ร่วมสั่งการให้ ร.ต.ธิติวุฒ ยีนุช ผบ.ร้อยทพ.1201 นำกำลังทหารพรานฯ ร่วมกับ พ.ต.ท.ภูมิสิทธิ์ ตั้งวิทย์เดชา รอง ผกก.ป.สภ.คลองลึก สนธิกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ตามช่องทางธรรมชาติตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา ท้ายตลาดโรงเกลือ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ชาวกัมพูชาจะลักลอบเข้าประเทศไทย

พ.ต.อ.ฐนพงษ์เผยว่า จากการระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด-19 ในเมียนมา มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รัฐบาลไทยกำชับให้ป้องกันเข้มชายแดนที่ติดเมียนมา ดังนั้น อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา และมีการลักลอบข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา เกรงว่าจะชำระประเทศเมียนมา ดังนั้น พล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว และ พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา จึงสั่งให้พื้นที่ติดชายแดนกัมพูชาเข้มงวดกวดขันป้องกันสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา เกรงจะเป็นการนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทยได้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ25ล้านราย

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก จำนวน 213 ประเทศ จนถึงเวลา 17.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย ว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรวม 25,190,778 ราย เสียชีวิตสะสม 847,126 ราย รักษาหายแล้ว 17,542,121 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ 1 ยังเป็นสหรัฐอเมริกา 6,139,466 ราย เสียชีวิตสะสม 186,857 ราย อันดับ 2.บราซิล ติดเชื้อ 3,846,965 ราย เสียชีวิต 120,498 ราย อันดับ 3.อินเดีย ติดเชื้อ 3,546,705 ราย เสียชีวิต 63,690 ราย อันดับ 4.รัสเซีย ติดเชื้อ 990,326 ราย เสียชีวิต 17,093 ราย และอันดับ 5.เปรู ติดเชื้อ 639,435 ราย เสียชีวิต 28,607 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 121

อินเดียติดเชื้อใหม่7.8หมื่นราย

สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อินเดีย ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากเป็นอันดับ 3 ของโลก 3 โดยมีผู้ติดเชื้อไวรัสแล้วมากกว่า 3.5 ล้านคน พบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 มากกว่า 63,000 ราย สำหรับสถิติโลกใหม่ของอินเดียเกิดขึ้นใน 24 ชั่วโมง หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่บังคับใช้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคนอินเดียหลายล้านคนต้องตกงานนับตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์ คนยากจนได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้ประชาชนรวมตัวได้ไม่เกิน 100 คน ในกิจกรรมด้านวัฒนธรรม บันเทิง กีฬา และการเมือง แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยและมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกัน โรงเรียนยังปิดการเรียนการสอน แต่นักเรียนพบครูที่โรงเรียนได้ตามความสมัครใจและตาม

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ความจำเป็น
ด้านกระทรวงสาธารณสุขอินเดีย
เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 78,761 ราย
เป็นสถิติตัวเลขสูงที่สุดในโลกขณะนี้
สหรัฐ

เกาหลีใต้ยังวิกฤตติดเชื้อสามหลัก
สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรุงโซล ของเกาหลีใต้ว่า ศูนย์
ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี)
รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ใน
เกาหลีใต้ ในรอบ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน ทำให้จำนวน
ผู้เสียชีวิตสะสมเป็นอย่างน้อย 323 คน
หายป่วยแล้ว 14,903 คน เพิ่มขึ้น 138 คน
นับเป็นวันที่ 17 ติดต่อกันแล้ว ซึ่ง
เกาหลีใต้ยืนยันผู้ป่วยรายวันเป็นเลข
สามหลัก โดยในรอบวันที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อ
อีก 299 คน เพิ่มสถิติผู้ป่วยสะสมจาก
ไวรัสโควิด-19 ในเกาหลีใต้เป็นอย่างน้อย
19,699 คน โดยผลสอบสวนโรคของ
ผู้ป่วยกลุ่มใหม่พบเป็นผู้ที่เดินทางมา
จากต่างประเทศ 16 คน ส่วนที่เหลืออีก
283 คน ได้รับเชื้อในประเทศ

ขณะที่เคซีดีซีเตือนทุกฝ่ายว่า
จำนวนผู้ป่วยใหม่รอบวันล่าสุดแม้ลดลง
เล็กน้อยจากสถิติของวันเสาร์ แต่ทางการ
ยังไม่ไว้วางใจ เนื่องจากการสอบสวนโรค
ขยายผลไปสู่การพบคลัสเตอร์เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง โดยศูนย์กลางปัจจุบันมี 2 แห่ง
คือ โบสถ์ซารัง เจอิล ชานกรุงโซล
และชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในเขตใจกลาง
เมืองหลวง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา
สำหรับผลสอบสวนโรคของผู้ติดเชื้อใน
ประเทศกลุ่มล่าสุด 283 คน พบ 114
คนอยู่ในกรุงโซล รองลงมาคือ จังหวัด
คยองกีที่อยู่ติดกัน 77 คน เมืองแทกู
30 คน เมืองอินชอน 12 คน และเมือง
ปูซาน 6 คน ส่วนที่เหลือกระจายตาม
เมืองอื่นทั่วประเทศ

ออสซี่เพิ่ม3หลักเลื่อนคลายล็อก
เช่นเดียวกับ นายแดนเนิซ แอนครูว์ส
มุขมนตรีรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลีย
รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
รายใหม่ในรัฐวิกตอเรีย กลับมาเพิ่มเป็น
เลข 3 หลักอีกครั้ง ทำให้แผนที่คลายล็อก
รัฐวิกตอเรียต้องถูกเลื่อนออกไปอีก
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐ
วิกตอเรีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 114 คน หลัง
จากวันก่อนเพิ่มเพียง 94 คน ซึ่งน้อยที่สุด
ในรอบ 2 เดือน พร้อมย้ำว่า ไม่ว่าจำนวน
ผู้ติดเชื้อจะเป็นหลักร้อย หรือ 94 หรือ 114
แต่การคลายล็อกยังเกิดขึ้นไม่ได้ สำหรับ
ออสเตรเลีย มีผู้ติดเชื้อสะสม 25,600 คน
และผู้เสียชีวิตสะสม 600 คน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1

สธ.ให้งดนำเข้าแรงงาน
พบบี๊นมาติดโควิดฟุ้ง
สธ.ขอผู้ประกอบการชะลอการนำ
เข้าแรงงานต่างชาติ
(อ่านต่อหน้า 10)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่เพชรมังคุดข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,411 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ 474 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,252 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 101 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 256,647 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 25,163,150 ราย อาการรุนแรง 61,370 ราย รักษาหายแล้ว 17,506,054 ราย เสียชีวิต 846,734 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 6,139,078 ราย 2.บราซิล จำนวน 3,846,965 ราย 3.อินเดีย จำนวน

3,539,712 ราย 4.รัสเซีย จำนวน 985,346 ราย และ 5.เปรู จำนวน 639,435 ราย ทั้งนี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 121

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ได้มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย และได้ลามเข้าสู่บังกลาเทศ และเมียนมา ส่งผลให้เมียนมามีการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่แบบก้าวกระโดด สำหรับประเทศไทยซึ่งมีหลายจังหวัดมีพรมแดนติดกับเมียนมา หน่วยงานด้านความมั่นคงและสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับเมียนมา ได้เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด-19 ในผู้ที่เดินทาง และแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย

“สว.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำแรงงานจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้ามาทำงานในขณะนี้ และไม่สนับสนุนการจ้างงานแรงงานผิดกฎหมาย เนื่องจากกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะนำเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ประเทศไทย นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชน หากสงสัยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชน” นพ.โสภณกล่าว และว่า สำหรับประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาด เครื่องวัดในมาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ที่ใช้บริการในแพลตฟอร์มไทยชนะ เพราะหากพบผู้ติดเชื้อจะง่ายต่อการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรค

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลก พุ่งทะลุ 25

ล้านรายแล้ว ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ เพื่อพยายามหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ หลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่ทำให้ยอดผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นราว 1 ล้านคนในทุก 4 วัน นับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา เช่น อินเดียที่มีผู้ติดเชื้อวันเดียวเพิ่มขึ้นถึงกว่า 7.8 หมื่นราย หลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เช่นเดียวกับนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ที่เคยสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้แล้ว แต่ตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับการระบาดระลอกใหม่ ส่วนบราซิลยังคงมีการระบาดอย่างหนัก โดยมีผู้เสียชีวิตทะลุ 1.2 แสนรายแล้ว มาเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ทะลุ 120,000 รายแล้ว หลังเกิดการระบาดในประเทศบราซิลนาน 6 เดือน และยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่า จะยุติการระบาดในเร็ววัน นี้แต่อย่างไร

โดยกระทรวงสาธารณสุขบราซิลแจ้งความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 ในบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรราว 212 ล้านคน ว่า มีการยืนยันผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในบราซิลรวมทั้งสิ้น 120,262 ราย และจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,846,153 ราย โดยบราซิลถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หนักที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาที่เรียงอันดับ 1 อยู่ที่จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต ขณะที่สหรัฐมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 3.1 ล้านคน และเสียชีวิตแล้วกว่า 1.8 แสนคน

ทั้งนี้ บราซิลพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เป็นนักธุรกิจจากเมืองเซาเปาลู ที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิตาลี และพบ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ผู้เสียชีวิตรายแรกคือเมื่อวันที่ 16 มีนาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) แจ้งว่า เกาหลีใต้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นวันเดียวสูงถึง 299 ราย ถือเป็นการเพิ่มขึ้นหลักร้อยติดต่อกันเป็นวันที่ 17 ในเกาหลีใต้ ทำให้ยอดรวมผู้ป่วยโควิด-19 ในเกาหลีใต้อยู่ที่ 19,699 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย

ทั้งนี้ เกาหลีใต้ได้ประกาศขยายระยะเวลาในการใช้มาตรการระยะห่างทางสังคมเฟส 2 ออกไปอีก 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระดับของความเข้มงวดระดับ 2 และยังประกาศใช้มาตรการคุมเข้มตามสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสูง ทั้งร้านอาหาร ดับ เบเกอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นในกรุงโซล ที่จะต้องปิดตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 05.00 น. ส่วนร้านค้าที่พบว่ากลายเป็นจุดแพร่กระจายเชื้อ ถูกจำกัดให้ขายได้เฉพาะกลับบ้านเท่านั้น โดยจะมีผลไปจนถึงวันที่ 6 กันยายน ส่วนโบสถ์ โน้ตคลับ สถานที่จัดกีฬาในร่ม และโรงเรียนทั้งหมดถูกสั่งปิดทั้งหมด และจะต้องสวมหน้ากากขณะอยู่ในที่สาธารณะ

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินเดียเปิดเผยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 78,761 ราย ทำสถิติยอดติดเชื้อใน 1 วันมากที่สุดในโลกไปแล้ว

อินเดียประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากเป็นอันดับ 3 ของโลกตามหลังสหรัฐอเมริกาและบราซิล มีประชากร 1,300 ล้านคน ล่าสุดมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 3.5 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตถึง 63,000 รายแล้ว โดยยอดผู้ติดเชื้อในรอบ 1 วันของอินเดีย ทำลายสถิติผู้ติดเชื้อที่สหรัฐอเมริกาทำไว้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ 77,638 ราย จากการเก็บสถิติของสำนักข่าวเอเอฟพี

การประกาศยอดผู้ติดเชื้อรายวันที่พุ่งสูงขึ้นนั้น มีขึ้นหลังจากรัฐบาลอินเดียประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่มีขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาหลังเกิดการแพร่ระบาด

โดยกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า จากนี้ไปจะอนุญาตให้การรวมตัวของกลุ่มคนไม่เกิน 100 คน สามารถรวมตัวกันได้โดยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและเคร่งครัดในมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม เช่น การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม บันเทิง กีฬา รวมถึงกิจกรรมทางการเมืองเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นไป ขณะที่โรงเรียนยังคงถูกสั่งให้ปิดการเรียนการสอนต่อไป โดยนักเรียนสามารถพบกับครูได้ตามความสมัครใจภายในพื้นที่โรงเรียนหากจำเป็น

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนหน้านี้ส่งผลกระทบต่อเมืองใหญ่ๆ ในอินเดียอย่างมุมไบ รวมถึงนิวเดลี แต่ล่าสุดเริ่มเกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในเมืองเล็กๆ และเมืองในชนบทมากขึ้นแล้ว

หนังสือพิมพ์เมียนมาไทม์สรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาแถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 16 ราย โดย 10 คนในจำนวนนี้เป็นกรณีติดเชื้อภายในประเทศ และอีก 6 คนเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มครั้งนี้ทำให้ยอดสะสมของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของพม่าเพิ่มเป็น 749 ราย

ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อใหม่คือ 12 ราย พบในเขตย่างกุ้ง อีก 3 ราย ในเขตตะนาวศรีและอีกรายพบในรัฐยะไข่

ส่วนกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มในวันเดียวกันนี้อีก 2,858 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก 82 ราย ทำให้อยอดรวมของผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่ 172,053 ราย เสียชีวิต 7,343 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้า 10

ปปส.ย้ำปลูกกัญชายังผิดกม. แจ้งใช้รักษาโรคต้องผ่านรพ.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายนิยม เดิมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวจากกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมต้นกัญชา 2 ต้น ที่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีการนำเสนอข่าวว่าผู้ต้องหาเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้ป่วยติดเตียง จึงนำกัญชามาใช้รักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยของตนนั้น อาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชนว่าสามารถปลูกและใช้กัญชาเพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วยได้ หลังจากที่มีรัฐบาลมีนโยบายผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ แม้ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากแพทย์สามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้รักษาโรคของตนเองได้ โดย กรมให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป แต่กฎหมายอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ยังไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ขณะนี้กัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5

เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวว่า เมื่อกัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษ การปลูก นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับอนุญาตจาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อการรักษาโรคและต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกกัญชาที่ สธ.จัดไว้เพื่อให้บริการกับประชาชนเท่านั้น เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอาการของโรคและสั่งจ่ายยาจากระบบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องปลูกกัญชาไว้เพื่อใช้รักษาตนเอง สามารถตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน คลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย ได้จากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข <https://www.moph.go.th> หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสายด่วน ป.ป.ส. 1386

“เห็นใจทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ถูกดำเนินคดี เพราะฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามหน้าที่หากไม่ปฏิบัติก็มีความผิด ฝ่ายหนึ่งก็มีความจำเป็นด้านสุขภาพ จึงขอให้ประชาชนเข้าใจและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยความชัดเจนต่างๆ จะเกิดขึ้นหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้าไปดูและช่วยเหลือด้านการรักษาและให้คำแนะนำในการใช้กัญชาในทางที่ถูกต้องต่อไป” นายนิยมกล่าว